

(Review) Các mô hình kinh doanh online vốn ít lời cao

Rồi trong cái video ngày hôm nay, mình sẽ cập nhật một cái rất là trending. Hiện tại, á. Giống như là những tháng trước, các bạn đã nghe một cái câu nói là chúng ta đang trở lại với cái trạng thái là bình thường mới, nhưng những ngày gần đây có lẽ là chúng ta sẽ lại tiếp tục quay lại trạng thái là bình thường cũ, tức là trạng thái của dịch giả. Hãy cho nên là các bạn cũng thấy rồi đó. Hiện tại, những cái thông tin về dịch nó đang bắt đầu lan truyền rồi và rất bắt đầu có ngày càng tăng. Cái số k là diễn rồi, cho nên rất có thể là cái câu chuyện cách ly sẽ quay trở lại và tới lúc đó thì chúng ta cần phải cập nhật những cái mô hình kinh doanh để phục vụ cho. Ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn những cái mô hình kinh doanh online tiềm năng

Thế? Thế? OK mô hình kinh doanh đầu tiên là mình muốn recommend cho các bạn, đó chính là kinh doanh online, đồ ăn vặt, đồ ăn vặt là cái gì thì đây. Khô gà lá chanh, đồ ăn vặt thì cũng có rất là nhiều, có khô gà giống như này này hay là có những cái món giống như là khô bò, các thể loại khô hay là chân gà sả tắc vân vân rất là nhiều món để các bạn có thể kinh doanh. Và tại sao cái mô hình kinh doanh online đồ ăn vặt với lại rất là tiềm năng? Bởi vì đơn giản hơn các bạn. Ngon quá ngon quá ngon quá ăn ngon quá. Bởi vì đơn giản thôi. Khi mà người ta hoặc format tức là mùa dịch á thì rất là nhiều người phải hoặc tằm hùm, tức là làm việc tại nhà. Cho nên là khi mà làm việc tại nhà cái việc rảnh rỗi nhất của người ta thì người ta thường dành thời gian để ăn là nhiều vô tay. Vừa phát biểu một câu mà gọi là nó là thông minh thì không ai= luôn. Cho nên là nếu như các bạn có thể kinh doanh những cái sản phẩm đồ ăn vặt này thì tiềm năng bán hàng bán hàng rất là tốt và cái thứ 2 nữa là. Cái giá nhập những cái sản phẩm này á thì nó cực kỳ rẻ, hoặc nếu như bạn không muốn nhập hàng, các bạn có thể tự làm ở nhà cũng có thể làm được. Không có gì khó cả cái này làm thì các bạn học công thức các bạn làm thôi xong rồi mua bao bì đóng gói lại rất là dễ. Và khi mà các bạn kinh doanh những cái món như thế này á thì marketing như thế nào? Các bạn không cần phải quảng cáo đâu, các bạn chỉ cần làm một thứ thôi chính là livestream trên facebook cá nhân của bạn lại có thể tiềm năng bán được rất là nhiều rồi, bởi vì là livestream đang có cái lượng tiếp cận rất là lớn. Nếu các bạn kinh doanh thì các bạn chỉ cần livestream bán hàng. Những cái mô hình này bán được rất là tốt. Và nhiều bạn cũng có thể nói

với mình á là livestream mình không có biết livestream bán hàng như thế nào. Mình không có biết kiểu như là làm sao để livestream chốt đơn chốt đơn chốt đơn vân vân chốt vân đơn chôm chôm. Thì không cần nếu như các bạn không có kỹ năng livestream thì mình chỉ các bạn vô cùng đơn giản thôi. Các bạn chỉ cần livestream, ngồi tâm sự với nó kiểu vừa tâm sự với nó, chuyện đời, chuyện người, chuyện tình các kiểu xong rồi ngồi vừa ăn xong rồi vừa giới thiệu sản phẩm cơ bản thôi là các bạn cũng có khả năng bán được hàng rồi. Kiểu như là cái lúc mà cái máy ngày đầu bán kiểu cái máy ngày đầu mới gần đây bán nè. Đó thì 3 mẹ mà ở nhà rất rất là lo luôn không biết kiếm 1 3 mẹ mình một á là nghĩ không biết có buôn bán được không? Thứ 2 là đang mùa dịch nữa rồi không biết như thế nào đây? Nói chung là 3 mẹ mình rất là lo cho mình luôn. Cho nên đây là một cái mô hình kinh doanh online mùa dịch mà mình thấy rất là tiềm năng. Các bạn có thể follow theo để làm OK một cái mô hình kinh doanh online thứ 2 trong mùa dịch mà thái cực kỳ tiềm năng nữa đó chính là bán hoặc là quảng bá những cái sản phẩm số thì sản phẩm số là gì? Sản phẩm số là bao gồm những cái sản phẩm mà các bạn không cầm nắm sờ mó được, giống như là này là khóa học online này là phần mềm này đó thì những người kinh doanh sản phẩm số mình chia làm 2 dạng người, người thứ nhất là người vendor vendor, tức là người tạo ra sản phẩm số. Nếu như các bạn làm một cái post, những người chuyên gia dùng cái lĩnh vực nào đó giống như là về kinh doanh online, đi về digital marketing đi hay là về lập trình đi hay là về design hay là về viết content đi thì các bạn có thể hợp tác với những cái sản phẩm e learning giống như là KT city của bọn mình để có thể là lên những cái khóa học trên những cái nền tảng online đó và bán những khóa học này để nhận được cái phần doanh thu thì tiềm năng của những cái khóa học online như vậy hay những cái sản phẩm số e book như vậy nó rất cực kỳ lớn bởi vì là ở mùa dịch mà người ta ở nhà không làm gì, người ta có thể lên người ta. Đọc những cái phần mềm đọc những cái tool người ta có thể lên trên mạng, người ta học những học online đọc e book vân vân đó. Cho nên là nếu các bạn có năng lực và có kỹ năng chuyên môn nhất định thì có thể làm cái sản phẩm số. Ngoài ra, nếu những cái bạn nào á mà các bạn không tự tin. Về cái kỹ năng chuyên môn của các bạn ấy là kiến thức của các bạn thì các bạn có thể đi quảng bá những cái sản phẩm số để nhận được thu nhập thì những cái sản phẩm số nó có rất là nhiều mình sẽ comment cho các bạn một vài những cái sản phẩm số tiềm năng để cho các bạn quảng bá và kiếm được thu nhập như thế nào nha? Bây giờ mình sẽ quay màn hình demo luôn OK lesgo OK, bây giờ mình sẽ bắt đầu giới thiệu cho các bạn một số những cái sản phẩm số gọi là digital flow đất đó tiềm năng để các bạn có thể quảng bá và mình sẽ review theo 3 cái tiêu chí cụ thể, tiêu chí thứ nhất, á. Là chất lượng của sản phẩm, tức là sản phẩm mà mình

giới thiệu, nó phải thực sự có chất lượng trên thị trường thì thứ 2 nữa là tính dễ quảng bá các sản phẩm và tiêu chí thứ 3 là qua hồng của sản phẩm. Nói tóm lại, khi mà quảng bá sản phẩm số, chúng ta chỉ nên quảng bá những sản phẩm nào mà có chất lượng tốt này, thương hiệu tốt này và có nhiều nhu cầu cũng như là quảng bá được dễ dàng hơn. Ngoài ra, đó là gì qua hồng hoa hồng thì thường thường nó sẽ phải từ 30 cho đến 50% và những cái sản phẩm đó phải có khoa học trọn đời thì những cái sản phẩm đó mới đáng để cho các bạn làm cho quảng bá và tạo thu nhập từ nó. OK và cái sản phẩm số đầu tiên mà mai muốn recommend cho các bạn đó chính là lơ đi bay thì gần như ai cũng biết là depay là một cái nền tảng giúp cho các bạn có thể tạo một cái landing page cực dễ dàng thông qua các phương pháp kéo thả thì hiện tại giá của ladipage nó sẽ có mức giá như sau, chia làm 3 gói gói stardew là gói miễn phí ha gói thâu là 229.000 một tháng và gói interprocess là 689.000 VND một tháng và mình sẽ giới thiệu luôn cái chính sách khoan hồng của ladipage. Các bạn muốn tìm hiểu thì các bạn cứ vào ladipage. VN se coffee là có nha. Thì ở đây mình sẽ có 3 cái mức mức thứ nhất là salves thì các bạn sẽ được 30% hoa hồng cho khách hàng mới và 15% trọn đời khi mà khách hàng ra hàng sản phẩm mát ngon á là các bạn tìm được khoảng từ 50 đến 100 khách hàng trở lên thì các bạn sẽ được 35% cho khách hàng mới và 20% của học trọn đời cho khách hàng gia hạn. Và freemium là các bạn có từ 100 đến 200 khách hàng. Lúc này, các bạn sẽ được nâng cấp lên với mức hoa hồng là 40% cho khách hàng mới và 25% cho khách hàng trọn đời thì đây là mức của họ rất là cao cũng như nó đảm bảo đủ các tiêu chí của mình. Là ladipage, nó cũng rất là nổi tiếng. Cái thứ 2 nữa là ladipage cực kỳ dễ quảng bá. Hiện tại, cái nhu cầu quảng cáo chuyển đổi rất cao, đặc biệt là quảng cáo tiktok nữa thì có rất nhiều người có nhu cầu tạo nên bay để chạy quảng cáo chuyển đổi. Cho nên là đây là một chiến dịch mà các bạn nên tham gia mức hoa hồng cao trọn đời, sản phẩm có thương hiệu chất lượng và sản phẩm số thứ 2 rất tiềm năng mà mình muốn giới thiệu cho các bạn. Đó chính là sản phẩm của katie cj nói một cách đơn giản, kitty là một cái nền tảng cung cấp những cái khoá học online này. Phần mềm này e book vân vân này. Nhưng mà hiện tại facebook cũng như khóa học online là có nhiều nhất trên KT city thì các bạn có thể đăng ký trở thành reviewer hoặc là affiliate program với katie city để hưởng hoa hồng 30% khi mà các bạn quảng bá những cái khóa học hay là ý bút trên cái nền tảng này để mình nói luôn, tại sao katie city dễ quảng bá thì cơ bản á là những cái khóa học trên kt city đang có những cái airport, tức là những cái người vendee, người tạo ra sản phẩm rất là có tiếng trên thị trường mình lấy ví dụ như anh làm phim nghiệp dư này đi anh thường á. Thì đang có một cái kênh youtube là hơn 100 k subscribers rồi gần như là ai cũng biết anh cường nếu như là

quan tâm đến cái lĩnh vực làm phim= điện thoại hay là làm phim chuyên nghiệp cơ bản cũng có thì với những cái patch có tiếng như vậy, các bạn sẽ dễ dàng quảng bá hơn việc của các bạn. Chỉ cần là viết những cái bài viết trên blog hay là làm một cái kênh youtube review, những cái sản phẩm kt city thì khả năng có đơn của các bạn là rất là cao. Các bạn có thể vào cái đường link là doge. KT. C ti vào cái tài liệu cho partner để đọc thêm về các chính sách dành cho reviewer hoặc là dành cho người làm affiliate. Ngoài ra, nếu như các bạn thật sự yêu thích cũng như là nghiêm túc trong việc là quảng bá những cái sản phẩm số tại Cardiff city thì mình khuyến nghị các bạn nên học một cái khoá học là họ kiếm tiền với katie city ở đây là bao gồm là khoa học. Có những cái video hướng dẫn chi tiết kèm theo, giúp hỗ trợ giúp cho các bạn có thể dễ dàng triển khai chiến dịch và kiếm được những cái đơn hàng đầu tiên hơn nha. Cuối cùng là một cái sản phẩm siêu hay siêu xịn sò mà mình khuyến khích nếu như các bạn là người mới hay kể cả các bạn là một người đã có kinh nghiệm trong việc quảng bá sản phẩm số rồi thì cũng nên tham gia đó chính là lambo. Thì giải thích một cách ngắn gọn, lambo là một cái nền tảng tập hợp hết tất cả những cái hình thức emo giúp cho những cái bạn người mới bắt đầu có thể Xem là hiện tại trên thị trường có những cái hình thức m trending nào và cũng như là những kiến thức trong những cái hình thức đó. Cách làm cụ thể thì user khi mình đăng ký tài khoản với apple, họ sẽ được rất nhiều quyền lợi, trong đó quyền lợi cao nhất là được cập nhật tất cả những cái trending nhất về jaemo kiếm tiền online cũng như hình thức cách làm cụ thể giúp họ nhanh chóng kiếm được tiền hơn thì để mà kiếm tiền với lambo á thì nó chính là cái nền tảng lamboley affiliate. Các bạn chỉ cần đăng ký tài khoản plus thì các bạn sẽ được quyền chia sẻ ờ link dép cho những cái người nào mà muốn đăng ký tài khoản lambo. Và khi những cái người mà bạn giới thiệu được họ đăng ký tài khoản apple và họ có bất kì một cái hành động thanh toán nào, bao gồm cả việc là nâng cấp lên cái tài khoản langmuir hay là họ mua những cái sản phẩm, những cái tool hay là khóa học mà lambo giới thiệu thì bạn sẽ được tính hoa hồng và cái khoa học này là hoa hồng trọn đời mút quả hồng nó sẽ rơi tầm khoảng từ 30 cho đến 50%. Tùy theo cái cấp độ tài khoản hiện tại thì các bạn đã có thể đăng ký tài khoản apple rồi. Và nếu như các bạn muốn nâng cấp lên tài khoản plus và nếu như các bạn muốn nâng cấp lên tài khoản plus để quảng bá được lâm bô thì có thể inbox trực tiếp cho mình link đăng ký tài khoản lumbo thì mình sẽ để ở ngay dưới phần mô tả của video cũng như mình sẽ để thêm cho các bạn link tìm hiểu cụ thể về lamboley cho các bạn quan tâm nha và mình hẹn các bạn trong thời gian tới, mình sẽ làm thêm một cái video chia sẻ cụ thể về cách kiếm tiền với lambo. Tuy nhiên là hiện tại, bây giờ các bạn có thể. Đăng ký tài khoản apple và tìm hiểu cơ bản ở đây có rất nhiều thông tin để các bạn Xem rồi

nha rồi, đó là về sản phẩm số thì bây giờ tiếp theo mình sẽ có thêm một cái mô hình nữa để các bạn có thể kinh doanh online được tốt hơn. Vào mùa dịch. Đó chính là mô hình hợp tác với những cái sàn thương mại điện tử và groupon sản phẩm của họ và một cái nền tảng rất là hay mà mình muốn giới thiệu cho bạn đó chính là bingo đấy thì mình sẽ kéo vào đây cho bạn Xem. Pingo là một trong những nền tảng gọi là sàn thương mại điện tử và ở trong đây có những cái sản phẩm chính hãng. Đây là mỹ phẩm này. Thực phẩm chức năng này, mẹ và bé này và các bạn biết không? Họ chiết khấu từ 20 cho đến 50% hoa hồng cho những sản phẩm. Nếu như các bạn bán được hàng đó, đây là một cái đó là tiềm năng. Mình cũng đã từng làm một cái video là giới thiệu về nền tảng window cho những bạn gọi là mẹ bỉm sữa hay nhân viên văn phòng. Ở đây, các bạn có thể click vào video để Xem nha rồi một cái mô hình kinh doanh cuối cùng mình cũng muốn recommend cho các bạn đó chính là em LMOK em này là multi level marketing. Nhưng mà nó hơi nhạy cảm nhưng cái bạn hơi nhạy cảm nha. Bởi vì sao? Thực tế, những cái mô hình MU em á nó không xấu, chỉ có người làm ra nó thì mới xấu thôi. Ở trên thế giới cũng có rất là nhiều mô hình MUM tiềm năng và họ thực sự đã tạo được thu nhập tốt khi họ tham gia vào những trong những cái hệ thống mạng lưới đó, cho nên là mình cũng recommend của bạn nếu như có thể làm được cái mô hình kinh doanh này. Bởi vì khi mà làm m, các bạn sẽ tận dụng được sức mạnh của hệ thống. Và nếu như các bạn xây dựng được một cái đội ngũ hệ thống tốt á thì các bạn hoàn toàn có thể kiếm được thu nhập rất là cao và một vài cái lưu ý của mình khi chọn những cái mô hình kinh doanh hệ thống như vậy cho các bạn là gì? Thứ nhất, một cái mô hình kinh doanh hệ thống uy tín á là họ phải có sản phẩm mà sản phẩm đó phải thực sự có giá trị cho người tiêu dùng, đồng nghĩa với việc là sản phẩm này phải bán được tới tay của người tiêu dùng. Có rất nhiều mô hình hệ thống, họ chỉ làm cái sản phẩm theo kiểu tượng trưng thôi và đúng cái kiểu là người sau trả tiền cho người trước đó thì như vậy đó là một cái mô hình gọi nó là scam lừa đảo. Một cái mô hình uy tín phải sản phẩm nó phải bán được tới tay người tiêu dùng là cái thứ nhất, cái thứ 2 nữa, khi mà các bạn tham gia cái hệ thống, các bạn phải đảm bảo được rằng là những cái người trong hệ thống đó có khả năng giúp cho những người mà họ tuyển vào bán được hàng, tức là họ có kỹ năng về mặt bán hàng cũng như là có kỹ năng làm sao bán được hàng cho chính họ và cho những người mà họ giúp đỡ. Điều đó có nghĩa là một cái mô hình các bạn phải là người vừa giúp cho người khác bán được hàng và các bạn phải bán được hàng thì cái hệ thống nó mới bền vững và cái người mà tạo ra cuộc chơi họ mới có đủ tiền để duy trì cái hệ thống đó. Còn nếu như một cái mô hình mà chỉ bán thì trên xuống dưới và sản phẩm của một tay người tiêu

dùng người sau trả tiền cho người trước thì chắc chắn nó sẽ gãy vào một lúc nào đó. Mình cũng có một cái video mình muốn restore mang cho các bạn Xem nó không phải nằm trên kênh mình mà đó là video của anh Nguyễn Hữu chí phân tích rất sâu về những cái mô hình MUM 4. Không để cho các bạn có thể có một cái nhìn tổng quan hơn và lựa chọn đúng khi mà các bạn muốn tham gia vào cái mô hình kinh doanh hệ thống này nha nên nhớ là mình chỉ rep comment theo cái kiểu giống như là nếu như các bạn tìm được một cái mô hình uy tín thì có thể tham gia vì nó rất tiềm năng. Chứ mình không khuyến khích các bạn gọi là bất kỳ mô hình MU em nào hay là kinh doanh hệ thống nào các bạn cũng tham gia. Lúc đó các bạn gặp vấn đề gì thì chắc chắn là mình sẽ mình sẽ rất là tiếc, bởi vì là đó là cái câu chuyện rất là nhạy cảm nên nếu được tỉnh táo được có tư duy đúng được thì chiến thôi còn không thì có thể làm theo những cái mô hình trước mình đã giới thiệu cho các bạn OK và đó là 4 cái mô hình kinh doanh online và mùa dịch mà mình muốn recommend cho các bạn. Và nếu như các bạn cảm thấy video này hữu ích thì hãy cho mình một like, một share và một subscribe nha